



วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

เรื่อง การเตรียมความพร้อม เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในช่วงเปิดภาคเรียน
เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน

ในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลล้วนแล้วแต่ประสบกับปัญหาการจราจรติดขัด เนื่องจากผู้ปกครองแทบทุกท่านใช้ยานพาหนะเข้ามาส่งนักเรียน บางท่านก็ประสงค์จะเข้ามาส่งนักเรียนถึงห้องเรียน บางท่านก็ต้องการมาใช้เวลาอยู่กับนักเรียนก่อนเข้าเรียนให้นานและมากที่สุด สภาพการจราจรบนถนนเกษตร-นวมินทร์ โดยปกติแม้จะเป็นช่วงปิดภาคเรียน แต่ยังคงมีรถยนต์สัญจรไปมาอย่างหนาแน่น ทำให้การจราจรติดขัดทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นของทุกวัน โรงเรียนจึงได้วางแผนการจัดการเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในช่วงเปิดภาคเรียนดังนี้

1. กำหนดวันเปิดภาคเรียนของนักเรียนแต่ละระดับชั้นให้แตกต่างกัน โดยกำหนดให้เปิดภาคเรียนในระดับเตรียมอนุบาลศึกษา ก่อน และระดับชั้นอื่น ๆ ต่อเนื่องกันไป เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนในระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่เพิ่งเข้ามาเรียนใหม่ ได้ปรับตัวเข้ากับระบบการรับ-ส่งนักเรียน และให้โอกาสผู้ปกครองใหม่ได้รับ-ส่งนักเรียนถึงอาคารเรียนหรือห้องเรียนในช่วงวันแรก ๆ เพื่อในวันต่อ ๆ ไปตั้งแต่วันอังคารที่ 21 พฤษภาคมเป็นต้นไป จะได้ส่งและรับนักเรียนที่หน้าอาคารเรียนเท่านั้น โดยไม่ต้องไปรับ-ส่งที่ห้องเรียนหรือไปวนหาที่จอดรถในโรงเรียน ซึ่งจะป็นต้นเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดทั้งภายในโรงเรียนและหน้าโรงเรียน

2. ขอความร่วมมือจากครูและบุคลากรทั้งหมดภายในโรงเรียน เสียสละที่จอดรถของตนในโรงเรียน โดยให้ย้ายรถยนต์ของคุณครูทั้งหมดไปจอดในที่ว่างด้านข้างอาคารสระว่ายน้ำ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่จอดรถในโรงเรียนให้กับผู้ปกครอง รวมทั้งเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้รถยนต์ของผู้ปกครองเข้ามาจอดได้มากขึ้น ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองทุกท่านจอดรถในโรงเรียนไม่เกิน 10 นาที แล้วนำรถออกจากโรงเรียนทันทีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองท่านอื่นเข้าจอดส่งนักเรียนต่อไป

3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครอง ทั้งบริเวณหน้าโรงเรียนและบริเวณบ้อมสัญญาณไฟจราจรที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงเรียน และจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเพื่อมาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการจราจรเร่งด่วน ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านเพื่อเวลาในการรับ-ส่งนักเรียนไว้ให้มากพอสมควร สำหรับนักเรียนในชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในช่วงแรก ๆ ควรมาส่งนักเรียนตั้งแต่ก่อนเวลา 07.00 น. และมารับนักเรียนหลังเวลา 16.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาการจราจรเร่งด่วน

นอกจากนี้ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านโปรดใจเย็นและโปรดใช้ความอดทนรอคอย เข้าแถวรอรถลิฟต์เข้าโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบ โดยไม่ปาดหน้ารถผู้ปกครองด้วยกัน ไม่ระบายอารมณ์ด้วยการขับรูดอย่างรุนแรงหรือไม่สุภาพ ในประการที่น่าจะเกิดอันตรายแก่ตนเองและผู้อื่น และขอให้เตรียมตัวนักเรียนให้พร้อมลงจากรถทันทีเมื่อรถจอดเพื่อรับหรือส่งนักเรียนที่โถงหน้าอาคาร

4. จัดครูและบุคลากรของโรงเรียน รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองเพิ่มเติม ในช่วง 1-2 สัปดาห์แรก

5. ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป ส่งนักเรียนที่บริเวณฟุตบอลหน้าโรงเรียน ตั้งแต่วันแรกที่เปิดเรียน เพื่อให้นักเรียนเดินเข้ามาในโรงเรียนโดยใช้ช่องทางเดินพิเศษที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ แทนการขับรูดเข้ามาส่งในโรงเรียน เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือ และรับผิดชอบตนเอง โดยจะมีคุณครูเวรประจำวันคอยรับนักเรียนบริเวณฟุตบอลหน้าโรงเรียน ตั้งแต่เวลา 07.00-08.30 น.

6. กำหนดให้นักเรียนเริ่มเรียนพิเศษการบ้านตอนเย็นหลังเลิกเรียน เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 62 เพื่อลดปัญหาการจราจรในช่วงเลิกเรียน ผู้ปกครองในระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1-3 , ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1-3 มีความประสงค์ที่จะให้นักเรียน เรียนพิเศษการบ้านตอนเย็นสามารถแจ้งเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายธุรการ

7. กำหนดให้ผู้ปกครองในแต่ละระดับชั้นทยอยมารับนักเรียนในเวลาที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เมื่อผู้ปกครองส่งหรือรับนักเรียนแล้ว ขอให้ผู้ปกครองรีบนำรถยนต์ออกไปจากโรงเรียนทันที โดยไม่นำนักเรียนไปใช้บริการสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นต่างๆ ในโรงเรียนในช่วงสองถึงสามสัปดาห์แรกของการเปิดเรียน

โรงเรียนขอให้ผู้ปกครองทุกท่านเห็นความสำคัญของส่วนรวม ยอมเสียสละความสะดวกสบายส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ขอให้ทุกท่านถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน แสดงความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน ยิ้มแย้มต่อกัน ให้อภัยแก่กันและกัน รู้จักอดทนอดกลั้น แม้จะต้องใช้เวลานาน กว่า จะทำการรับ-ส่งนักเรียนได้เรียบร้อยในแต่ละวัน นอกจากจะเป็นโอกาสอันดีในการฝึกประพฤติปฏิบัติตนแล้ว อย่างน้อยที่สุดก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นการฝึกอบรมให้แก่บุตรหลานที่ร่วมเดินทางมากับผู้ปกครอง ทั้งยังเป็นภาพพจน์และตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้ปกครองท่านอื่นในโรงเรียน และหากผู้ปกครองให้ความร่วมมือด้วยดีแล้ว การจราจรจะติดขัดเฉพาะในช่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์แรก หลังจากนั้นก็จะเข้าที่และอยู่ตัว เนื่องจากผู้ปกครองใหม่เริ่มเข้าใจระบบในการรับ-ส่ง ของโรงเรียน อีกทั้งปัญหาการจอดรถทิ้งไว้ในโรงเรียนเพื่อส่งหรือรับนักเรียนก็ลดน้อยลงด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความความร่วมมือมายังผู้ปกครองทุกท่านที่กรุณาปฏิบัติตามระเบียบและระบบการจราจรของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์